

ตัวหนังสือ

ที่ พช ๐๐๒๓.๗/ว

๒๕๖๔



อบต. ดงมูลเหล็ก  
เลขที่ 1429  
วันที่ ๕๗ ก.ย. ๖๔  
เวลา

ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

ถนนสระบุรี - หล่มสัก พช ๖๗/๐๐๐

๒๑

กันยายน ๒๕๖๔

วิมลวรรณ ๐๖๓  
- ขอบพระทัย

เรื่อง แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

(นางอภิสร่า ปวงแก้ว)  
หัวหน้าสำนักปลัด

เรียน นายกเทศมนตรีตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสืออำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ที่ พช ๐๐๒๓.๖/ว ๑๓/๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนที่สุต ที่ พช ๐๐๒๓.๒/ว ๕๒๔๒  
ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์แจ้งให้รวบรวมเอกสารผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน แล้วนำส่งสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในระหว่างวันที่ ๑-๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจ้งว่า ได้รับแจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแล้ว จำนวน ๒๔ ราย ขอแจ้งผลการประเมินให้ข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนดตามแต่กรณี ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่มีผลการประเมิน "ผ่าน" ให้ตรวจสอบคุณสมบัติและขอความเห็นชอบให้เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษต่อ ก.จ.จ. และ ก.อบต. จังหวัดต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมพันธ์ผล)

นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

โทร. / โทรสาร ๐-๕๖๗/๑-๒๔๔๙

# ด่วนที่สุด

ที่ พช ๐๐๒๓.๒/ว ๕๒ ๕๒



ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์  
เลขที่รับ ๖๕๙๓  
๒๐ ก.ย. ๖๕  
เวลา

ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์  
ถนนสระบุรี-หล่มสัก พช ๒๗๐๐๐

๑๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอน้ำหนาว) นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ และนายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก

อ้างถึง หนังสือจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ พช ๐๐๒๓.๒/ว ๓๕๕ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๓๑ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งให้รวบรวมเอกสารผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน แล้วนำส่งสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในระหว่างวันที่ ๑ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ นั้น

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. แจ้งว่า ได้รับแจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแล้ว จำนวน ๒๘ ราย จึงขอแจ้งผลการประเมินให้ข้าราชการหรือพนักงานครู ทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนดตามแต่กรณี ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่มีผลการประเมิน "ผ่าน" ให้ตรวจสอบคุณสมบัติและขอความเห็นชอบให้เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษต่อ ก.จ.จ. และ ก.อบต.จังหวัด ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการด้วย

เรียน นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

- เห็นควรแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งดำเนินการ
- เห็นควรแจ้ง.....ดำเนินการ
- เพื่อโปรดทราบ

(นางศิริมาภัทร์ ยิ้มแพน)  
ท้องถิ่นอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
โทร.๐-๕๖๗๒-๘๗๘๑ ต่อ ๑๐๒

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย)  
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

-ทราบ/ลงนามแล้ว

(นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล)  
นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

๒๐ ก.ย. ๒๕๖๔

วริศรา  
**ด่วนที่สุด**

ที่ มท ๐๘๐๙.๔/วพอ



ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์  
เลขที่รับ 2377  
วันที่ ๑๖ กย ๒๕๖๔  
เวลา

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด และประธาน ก.เมืองพัทยาที่รับ

อ้างอิง ๑. ประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

๒. ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

๓. ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของ องค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

๔. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๗๖๐๑ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีสรุปผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

๒. ขั้นตอนการขอรับข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้แจ้งให้สำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด และสำนักงาน ก.เมืองพัทยา ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมรวบรวมเอกสารผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ยื่นคำขอรับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพและด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน แล้วนำส่งสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ในระหว่างวันที่ ๑ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อนำส่งให้คณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ดำเนินการตรวจสอบประเมินต่อไป รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ได้รับแจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ดังกล่าวแล้ว จึงขอแจ้งผลการประเมินมาเพื่อขอความร่วมมือสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด และ สำนักงาน ก.เมืองพัทยา ดำเนินการ ดังนี้

๑. กรณีข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ที่มีผลการประเมิน "ผ่าน" ให้สำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด และสำนักงาน ก.เมืองพัทยา แล้วแต่กรณี นำเสนอ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด และ ก.เมืองพัทยา แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ ตามที่ขอรับ

/ การประเมิน

การประเมิน โดยให้ตรวจสอบว่าข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ที่ผ่านการประเมินดังกล่าว เป็นผู้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญหรือไม่ หากผ่านการพัฒนา แล้ว และสามารถนำมาใช้ประกอบการแต่งตั้งได้ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ให้เสนอ ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ หรือเชี่ยวชาญ มีผลนับตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จากนั้น ให้นายกองฯ ปรกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดออกคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญตามมติดังกล่าว สำหรับกรณีข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ที่ผ่านการพัฒนา ภายหลังวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ให้การแต่งตั้งมีผลนับตั้งแต่วันที่ผ่านการพัฒนา เป็นต้นไป (นายกองฯ ปรกครองส่วนท้องถิ่นจะไม่สามารถออกคำสั่งแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญได้ จนกว่าจะผ่านการพัฒนา เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามมาตรฐานวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ)

๒. กรณีข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ที่มีผลการประเมิน "ปรับปรุง" ให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด เพื่อแจ้งให้ข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ทราบ และเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการฯ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการแจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ให้ทราบต่อไป

๓. กรณีข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ที่มีผลการประเมิน "ไม่ผ่าน" ให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด เพื่อแจ้งให้ข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ทราบ และสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. จะจัดส่งข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ให้ข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) เพื่อนำไปพัฒนาผลงานให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ต่อไป โดยให้ติดต่อขอรับข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ได้ในระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามขั้นตอนการขอรับข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ

ทั้งนี้ กรณีข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ที่มีผลการประเมิน "ไม่ผ่าน" ดังกล่าว เฉพาะวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ หากมีความประสงค์จะขอรับการประเมินเกณฑ์เชี่ยวชาญ หรือการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรณีผู้ยื่นคำขอรับการประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ที่มีผลการประเมินด้านที่ ๓ (ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่) ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน) ให้ยื่นคำขอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อตรวจสอบและรับรอง ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่ทราบผลการประเมิน แล้วรายงานต่อสำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จังหวัด หรือ ก.เมืองพัทยา แล้วแต่กรณี และนำเสนอกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้บังคับบัญชาได้รับแบบคำขอรับการประเมินเพื่อดำเนินการต่อไป โดยผู้ที่จะยื่นคำขอรับการประเมินตามเกณฑ์เชี่ยวชาญนี้จะต้องดำรงตำแหน่งครู รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ซึ่งได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งนั้นอยู่ในปัจจุบัน

๔. กรณีข้าราชการหรือพนักงานครูฯ ที่มีผลการประเมิน "ไม่ผ่าน" และ "ปรับปรุง" แล้วแต่กรณี ดังกล่าว ที่มีข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) จากการตรวจประเมินผลงานทางวิชาการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการลอกเลียนผลงานหรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตนเอง หรือไม่มีผลงาน สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. จะจัดส่งข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ให้สำนักงาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด ตรวจสอบข้อเท็จจริง

/ และดำเนินการ...

และดำเนินการตามประกาศ ก.ท. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๑๗ ข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสันติธร ยิ้มทะมัย)

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขานุการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กลุ่มงานบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๖-๙

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๕๕

บัญชีสรุปผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ)  
ของข้าราชการหรือพนักงานครูบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ  
ให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่	อบจ./เทศบาล/อบต.	สำนัก/กอง/สถานศึกษา	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	ระดับวิทยฐานะ ที่เสนอขอ	สรุปผล การประเมิน
๑	ทต.บ่อไทย	ศพต.บ้านโคกเจริญ	นาง	เดือนเพ็ญ	หงษ์วิเศษ	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๒	ทต.บ่อไทย	ศพต.บ้านวังเจริญรัตน์	นาง	สุดใจ	แก้วพระ	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๓	ทต.ศาลาลาย	ศพต.ศาลาลาย	น.ส.	สาคร	สงทอง	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ปรับปรุง
๔	ทต.เพชรบูรณ์	เทศบาล ๒ (วัดภูเขาหิน)	นาย	เดชาพัชร	การกิจไพโร	ผอ.สถานศึกษา	เชี่ยวชาญ	ปรับปรุง
๕	ทต.หล่มสัก	เทศบาลบ้านศรีมงคล	นาง	จารุวรรณ	จันทร์ภิรมย์	ครู	เชี่ยวชาญ	ไม่ผ่าน
๖	ทต.หล่มสัก	เทศบาลบ้านศรีมงคล	นาง	นันทมนัส	ตันทอง	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ปรับปรุง
๗	ทต.หล่มสัก	เทศบาลบ้านศรีมงคล	น.ส.	พัฒนสรณ์	ขวัญติง	ครู	เชี่ยวชาญ	ไม่ผ่าน
๘	ทต.หล่มสัก	เทศบาลบ้านศรีมงคล	นาง	วิศม์	รัตนภักดี	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ปรับปรุง
๙	ทต.หล่มสัก	เทศบาลบ้านศรีมงคล	นาง	สุภัทรา	ไต้ะงาม	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๑๐	ทต.หล่มสัก	อนุบาลบ้านศรีมงคล	นาง	นภาลัย	บุญกาวิณ	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ปรับปรุง
๑๑	อบจ.เพชรบูรณ์	อบจ.เพชรบูรณ์ (วิทยาลัยเกษตร)	นาย	ธานินทร์	ทองคำสุก	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๑๒	อบต.กันจุก	ศพต.อบต.กันจุก	นาง	ปริศนา	ปลัดเช็นต์	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๑๓	อบต.กันจุก	ศพต.อบต.กันจุก	น.ส.	พัชรา	หวังพงษ์	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๑๔	อบต.เข็กน้อย	ศพต.บ้านประกอบสุข	น.ส.	เพ็ญพรรณ	แสนยากุล	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ผ่าน
๑๕	อบต.เข็กน้อย	ศพต.บ้านปากกล้วย	นาง	ทิพรัตน์	เตโช	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๑๖	อบต.เข็กน้อย	ศพต.บ้านเล้าลิ้งกา	นาง	วาสนา	ขาววิวัฒน์	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ปรับปรุง
๑๗	อบต.โคกปรัง	ศพต.บ้านโคกปรัง	นาง	ธีราภรณ์	กองดี	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๑๘	อบต.ซับเปิบ	ศพต.บ้านซับเปิบ	นาง	พรรณอิทธิ	บุญก่อน	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๑๙	อบต.นาป่า	ศพต.บ้านปากน้ำ	นาง	สมจิตร	จันทร์ตัน	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๒๐	อบต.นาสนุ่น	ศพต.บ้านนาสนุ่น	น.ส.	อมรรัตน์	พุทธศรี	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๒๑	อบต.บึงสามพัน	ศพต.บ้านราหุล	น.ส.	นฤมล	เปี่ยมรอด	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๒๒	อบต.บึงคล้า	ศพต.ตำบลบึงคล้า	นาง	สุทิญญา	จิตใจ	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ปรับปรุง
๒๓	อบต.ประดู่งาม	ศพต.บ้านหนองหญ้า	น.ส.	สมัย	ทองแถม	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๒๔	อบต.พุขาม	ศพต.อบต.พุขาม	น.ส.	ไพจิตร	เดชพันธ์	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน



ที่	อบจ./เทศบาล/อบต.	สำนัก/กอง/สถานศึกษา	ตำแหน่ง	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	ระดับวิทยฐานะ ที่เสนอขอ	สรุปผล การประเมิน
๒๕	อบต.ยางสาว	ศพค.บ้านเนินสะอาด	นาง	เพชรรินทร์	วิทยาการ	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน
๒๖	อบต.วังบาล	ศพค.อบต.วังบาล	นาง	สมคิด	ธิกะ	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ปรับปรุง
๒๗	อบต.วังศาล	ศพค.บ้านวังขุมนม	นาง	วีรยา	แสนประสิทธิ์	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ปรับปรุง
๒๘	อบต.สามแยก	ศพค.อบต.สามแยก	นาง	วาสนา	อนุรักษ์	ครู	ชำนาญการพิเศษ	ไม่ผ่าน



ขั้นตอนการขอรับข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

๑. ให้ติดต่อขอรับข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail : อีเมล) ได้ในระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔. เฉพาะผู้ที่ไม่ผ่านการประเมิน ส่วนผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ปรับปรุงให้รับในวันรายงานตัวอบรมตามโครงการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ให้ทราบต่อไป
๒. ให้ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและขีดคร่อมสำเนาบัตรโดยระบุว่า "ใช้สำหรับติดต่อขอรับข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ เท่านั้น" จากนั้นให้ส่งอีเมลไปที่ local\_edu1@hotmail.com โดยระบุหัวข้อเรื่องว่า "ขอรับข้อสังเกตของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ" ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนว่าเป็นเจ้าของผลงานจริง
๓. หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๕-๒๒๖๕-๑๓๕๑ (นางสาวมณีจันทร์ โคตรบรรเทา) หรือ ๐๕-๐๕๗๓-๔๕๖๘ (นายสุรวิทย์ บัวทอง) หรือ ๐-๒๒๔๑-๔๐๐๐ ต่อ ๔๒๒๖, ๔๒๒๔